

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN NHIỆM KỲ 2021-2026

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị Đại biểu và thưa toàn thể bà con cử tri.

- Tôi tên: Đinh Thị Tâm, Sinh năm 1982, là người dân tộc Hre, quê quán: Xã Long Mai- huyện Minh Long- tỉnh Quảng Ngãi. Nơi tạm trú: Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Là giáo viên, đang công tác tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi.

- Hôm nay, tôi rất vinh dự được Đảng, chính quyền, MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân công ứng cử tại địa bàn Xã Bình Phước(Bình Trị/ Bình Hòa/ Bình Hải/ Bình Châu/ Bình Hiệp/ Bình Thuận/ Tân Phú/ Bình Thanh/ Bình Long/ Bình Đông), huyện Bình Sơn, thuộc đơn vị bầu cử số 2. Trước hết cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo của các cấp. Xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

- Kính thưa các đồng chí và toàn thể bà con cử tri!

Với tư cách là một người công tác trong ngành giáo dục, là ngành đảm trách nhiệm vụ quan trọng trong việc giáo dục con người, tôi hiểu rõ công việc của mình có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong thời buổi hội nhập quốc tế và đổi mới chương trình giáo dục như hiện nay. Tôi ý thức được rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, tiếng nói và nguyện vọng của dân ở địa phương. Tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết là được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội của huyện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở địa phương. Nếu thật sự trở thành đại biểu của dân, tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

+ **Thứ nhất:** Không ngừng học tập và trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

+ **Thứ hai:** Tập trung quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục theo xu hướng chung phù hợp với tình hình mới của đất nước, của địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình đối với ngành.

+ **Thứ ba:** Tích cực phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh để phòng tránh những hiện tượng tiêu cực trong học đường.

+ **Thứ tư:** Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, có biện pháp giáo dục thích hợp đối với những em học sinh học yếu, kém và có thái độ muốn bỏ học như là: Động viên, giúp đỡ, thuyết phục để các em học tập đến nơi đến chốn.

+ **Thứ năm:** Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

+ **Thứ Sáu:** Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, truyền đạt lại với HĐND, với các cấp lãnh đạo có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước để góp phần giải quyết chính đáng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Trên đây là toàn bộ chương trình hành động của tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri của Xã Bình Phước(Bình Trị/ Bình Hòa/ Bình Hải/ Bình Châu/ Bình Hiệp/ Bình Thuận/ Tân Phú/ Bình Thanh/ Bình Long/ Bình Đông) ngày hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quảng Ngãi, ngày 4/5/2021

Dinh Thị Tâm